
 
สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ได้มีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยทีส่อง (ครั้งที่ ๒) ประจำปีพุทธศักราช 2566 
วันพุธที ่๒๗ กันยายน 2566  

ณ  ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา 
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 

 
เริ่มประชุม เวลา 10.20 น. 

 

  เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุม นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ ่ง   และนายอำนาจ ปานเผือก  
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์ 
  ประธานสภากรุงเทพมหานครได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
  1. เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
 1.๑ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานผลการดำเนินการตามญัตติของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร รวม ๗ เรื่อง ดังนี ้
  ๑. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครส่งเสริมการเดินทางทางน้ำเพ่ือเป็นทางเลือกในการเดินทางให้ประชาชนและช่วยลดปัญหา
การจราจรบนถนน 
  ๒. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครพิจารณาแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะในที่รกร้างว่างเปล่า 
  ๓. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครยกเลิกการตั้งสภาคนเมืองประจำเขต 
  4.  รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายอภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัย เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครเพ่ิมประสิทธิภาพการลอกท่อระบายน้ำอย่างเป็นระบบเพ่ือเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ 
ฝนตามฤดูกาลที่ตกหนักทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร 
  5. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายประพฤทธ์ หาญกิจจะกุล เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครพิจารณาแก้ไขปัญหาการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 
  6. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนางกนกนุช กลิ่นสังข์ เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครบริหารจัดการระบบการจัดเก็บมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ 
  7. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายยิ่งยงค์  จิตเพียรธรรม เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครสำรวจเพื่อติดตั้งป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางและศาลาที่พักผู้โดยสารให้ครอบคลุม 
 1.๒ ขอขอบคุณหน่วยงานที่ได้เข้าร่วมการประชุมองค์กรสำคัญในกรุงเทพมหานคร  
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ 5 หน่วยงานภายนอก ได้แก่ การประปานครหลวง 
การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
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(กสทช.)  กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รวมถึง
สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร 
 1.๓ ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครและคณะ และหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตบางขุนเทียน สำนักงานเขตหนองแขม 
และสำนักงานเขตบางบอน ที่ได้เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร ในโครงการบูรณาการการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในจังหวัดปริมณฑลที่เป็นพื้นที่รอยต่อกับกรุงเทพมหานคร 

- ที่ประชุมรับทราบ 
 
2. กระทู้ถาม 

2.1 กระทู้ถามสดของนายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ เรื ่อง แนวทางแก้ไขปัญหากรณี 
เกิดความล่าช้าในการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยของสำนักสิ่งแวดล้อม   

- นายชัชชาติ ส ิทธ ิพ ันธุ ์ ผู ้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายจักกพันธุ ์ ผ ิวงาม  
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

2.2 กระทู้ถามสดของนายเอกกวิน โชคประสพรวย เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาจราจร
บริเวณหน้าห้างแพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เขตราชเทวี 

- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

3. เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว 
ญัตติขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 (กรณีย ังไม่ก่อหนี ้ผ ูกพัน) ของหน่วยรับงบประมาณและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 
(คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติฯ ก่อนให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา) 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับญัตติดังกล่าวตามรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
วิสามัญฯ 

 
4. เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานสภาฯ แจ้งปิดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปีพุทธศักราช 2566  
ซึ่งจะครบกำหนด 30 วัน ในวันที่ 30 กันยายน 2566 และจะเปิดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี
พุทธศักราช 2566 ตั้งแต่วันที่ 1-30 ตุลาคม 2566  
 

เลิกประชุม เวลา 13.00 น. 
 

กลุม่งานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ  
    ผู้จดัทำ  


